

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023**

Thực hiện Công văn số 453/SNgV-HCTH ngày 15/5/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2022 và xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023; Công văn số 1432-CV/HU, ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo công tác đối ngoại và kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH**

Là tỉnh nằm tiếp giáp trực tiếp hai nước bạn Lào, Campuchia, những năm qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế luôn được tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đắk Hà nói riêng chú trọng đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, hữu nghị, ý nghĩa; qua đó, góp phần phát huy các nguồn lực sẵn có, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội tại địa phương cũng như xây dựng hình ảnh vùng đất và con người huyện Đắk Hà với những ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước. Trong những năm qua, trong bối cảnh thuận lợi, thời cơ, đan xen khó khăn, thách thức dưới tác động của tình hình thế giới cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nền kinh tế trên địa bàn huyện có bước phát triển khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả; môi trường đầu tư, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện có nhiều tiên bộ tạo hiệu ứng tích cực, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế huyện nhà với các bạn bè trong nước.

Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài ngày càng tác động sâu rộng và trực tiếp tới các mặt đời sống xã hội của huyện; các thế lực thù địch, tổ chức phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích động, lôi kéo nhất là khai thác các trang mạng xã hội... nhằm chống phá, thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định... đã ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động thông tin đối ngoại của huyện nhà.

## II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

### 1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Đăk Hà chưa ghi nhận có các đoàn người nước ngoài đến địa bàn, đồng thời địa bàn cũng không có đoàn ra nước ngoài công tác, tham quan... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm ghi nhận có **22** trường hợp là người nước ngoài đến địa bàn thăm người thân, làm việc<sup>1</sup>; có **02** trường hợp Việt kiều đến địa bàn từ năm 2020 và ở lại cho đến nay<sup>2</sup>.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn phối hợp, tăng cường công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài nhằm chủ động phòng ngừa các hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài lợi dụng việc mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại của Đảng, Nhà nước để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, tiến hành các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta.

### 2. Công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết; Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện không tổ chức và ký kết các thỏa thuận quốc tế và không tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

### 3. Công tác ngoại giao kinh tế

- Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu và thiết thực. Thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường nước ngoài, hỗ trợ về thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác với các đối tác nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng của huyện ra thị trường trong nước và quốc tế<sup>3</sup>. Đến nay, các loại sản phẩm từ Cà phê<sup>4</sup> trên địa bàn huyện được người tiêu dùng lựa chọn và được các tổ chức công nhận, xuất khẩu ra thị trường quốc tế<sup>5</sup>, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng và quảng bá thương hiệu “Cà phê Đăk Hà”.

<sup>1</sup> cụ thể: Trung Quốc: 07, Đức: 01, Thụy Điển: 03, Hàn Quốc: 04, Nga: 07.

<sup>2</sup> Bà Chu Thị Vân (Sinh ngày: 01/01/1936; quốc tịch: Đức; hộ chiếu số: C5HX57ML6; giấy miễn thị thực số BA 0303153). Mục đích là thăm thân và ở tại nhà ông Nguyễn Văn Vương (thôn 3, xã Đăk Mar); LIM EN YI (Sinh ngày: 06/5/2018; quốc tịch: Malaysia; số hộ chiếu: A51723903; giấy miễn thị thực số: BA0183035) lưu trú tại nhà bà Hoàng Thị Hòa (là bà ngoại của LIM EN YI) thuộc thôn 3 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà.

<sup>3</sup> Tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần Thứ 8 năm 2023.

<sup>4</sup> Cà phê bột chế phin và Cà phê túi lọc nguyên chất, Cà phê hoà tan.

<sup>5</sup> Sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyễn Huy Hùng đã xuất khẩu ra 07 quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Mexico, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Công ty XNK Cà phê Đăk Hà xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại kết hợp với các nội dung xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch về huyện Đăk Hà, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, lợi thế của huyện để thu hút các nhà đầu tư đến với Đăk Hà, xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

#### **4. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài**

Huyện luôn tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư tại huyện, tạo sự tin cậy trong mối quan hệ với các tổ chức, góp phần vận động có hiệu quả các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong năm, huyện không có dự án, viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

#### **5. Công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương**

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng VH-TT huyện hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đặc biệt là quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia...

- Theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội; cung cấp thông tin cho báo chí các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; quảng bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc của huyện Đăk Hà nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung; chú trọng thông tin công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện Đăk Hà; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế của huyện.

- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa hình thức thông tin, xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, chiến dịch quảng bá hình ảnh của địa phương. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại đầu tư trên địa bàn huyện.

- Thực hiện các ấn phẩm, bài viết, chuyên trang giới thiệu về hình ảnh, văn hóa của huyện Đăk Hà, văn hóa của các nước trên thế giới đăng tải trên các phương tiện truyền thông của huyện, tỉnh. Đồng thời, tăng cường thông tin, quảng bá hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nghiên cứu thị trường; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các dự án y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng cơ sở ở huyện với các nước trên thế giới thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, sự kiện thúc đẩy giao thương của địa phương với các tỉnh biên giới, công tác hội đàm bảo vệ biên giới quốc gia và công tác đối ngoại Nhân dân.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện không diễn ra các sự kiện văn hóa nào liên quan đến nước ngoài và không có sự kiện văn hóa của huyện diễn ra tại nước ngoài.

## **6. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân**

Tình hình an ninh trên lĩnh vực Đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2022 được đảm bảo. Các cá nhân nước ngoài khi đến làm việc với chính quyền địa phương luôn được bảo vệ an toàn, không để xảy ra trường hợp nào lợi dụng hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như các hoạt động khác của chính quyền địa phương để tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Đắk Hà có 217 trường hợp là người Việt Nam trước đây thường trú trên địa bàn hiện đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài. Chưa ghi nhận các trường hợp công dân trên vi phạm pháp luật tại nước ngoài; cũng như các hoạt động phối hợp ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ cứu nạn hoặc xử lý các trường hợp lãnh sự khẩn cấp (tại địa phương và ở nước ngoài) xảy ra đối với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài.

## **III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NÓI CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

**1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại tại địa phương:** Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; kinh phí bố trí cho các hoạt động đối ngoại chưa đáp ứng yêu cầu đối với công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay.

**2. Đề xuất, kiến nghị:** không

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

**1. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến và đi trên địa bàn huyện.** Kịp thời tiếp nhận khai báo tạm trú, nhập, quản lý và truyền dữ liệu thông tin tạm trú của người nước ngoài để cập nhật, đăng ký trên trang thông tin điện tử theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các đội nghiệp vụ có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho người nước ngoài và người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú có vi phạm về quản lý xuất nhập cảnh và an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

**2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới** nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân đối với công tác đối ngoại. Tích cực tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người tỉnh Kon Tum nói chung, huyện Đắk Hà nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

**3.** Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chú trọng tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; kịp thời phát hiện những luồng tư tưởng lệch lạc, thiếu đồng thuận, những luận điệu kích động của những phần tử xấu, phản động để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, định hướng tư tưởng, tạo dư luận xã hội lành mạnh.

**4.** Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân, xem đây là nội dung quan trọng trong hoạt động đối ngoại của địa phương; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên và Nhân dân trên địa bàn huyện để hiểu đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác thông tin đối ngoại.

Trên đây là Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà./.

**Nơi nhận:**

- Sở Ngoại vụ (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, BCH Quân sự, Phòng TC-KH, Phòng VH-TT, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động, TB&XH huyện;
- LĐ, CV VP;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Tiến**